

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2020

*

BẢN TIN SỐ 14

Tình hình dịch bệnh Covid-19
(Tính đến 8 giờ 00 ngày 02/3/2020)

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1. Tình hình chung

Theo thông tin Website của Bộ Y tế tính đến 8 giờ 00 ngày 02/3/2020:

Tình hình	Số ca nhiễm	Tử vong	Nghi nhiễm	Bình phục	Số ca nghi ngờ nhiễm bệnh, cho kết quả âm tính
Thế giới	88.366	2.995		42.358	
Trung Quốc	79.826	2.870	851	41.825	
Hàn Quốc	3.776	21		24	
Nhật	941	9		42	
I-ta-lia	1.694	29		46	
Iran	979	54		123	
Việt Nam	16	0	115	16	1.659

- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã nâng mức cảnh báo lây nhiễm toàn cầu đối với dịch Covid-19 lên mức "rất cao". Tính đến 8h30 ngày 02/3, thế giới đã có 67 quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận có ca nhiễm Covid-19.

- Chiều ngày 01/3, Mỹ, Úc, Thái Lan ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nhiễm bệnh Covid-19. Iran có gần 1.000 ca nhiễm và 54 ca tử vong, trong vòng 01 ngày số ca nhiễm tại Iran tăng thêm 385 ca. Số ca nhiễm tại Đức đã tăng gấp đôi lên 117 ca. Hàn Quốc có số ca nhiễm nhiều thứ 2 thế giới sau Trung Quốc với 3.776 ca. Các thành viên cuối cùng của tàu Diamond Princess đã được lên bờ và sẽ được cách ly 14 ngày tại trung tâm cách ly do Nhật chuẩn bị. 01 công dân Việt Nam sống tại Deagu, Hàn Quốc đã bị nhiễm bệnh.

- Từ 02/3, tất cả tỉnh, thành trực thuộc Trung ương cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS được nghỉ thêm từ 1-2 tuần; học sinh THPT nghỉ hết 1/3 hoặc 8/3. TP.HCM cho trẻ mầm non, học sinh, học viên các cấp nghỉ tới 15/3. TP. Hà Nội quyết định cho các trường công lập nghỉ học đến hết ngày 8/3.

2. Tình hình tại các đơn vị trong Đảng bộ Khối

Hiệp hội doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam cho biết tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc đang ảnh hưởng rất lớn tới nguồn nguyên liệu sản xuất hóa chất trong nước. Do 70% tổng sản lượng thuốc bảo vệ

thực vật của Việt Nam được nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo đó, để khắc phục tình hình khó khăn về nguyên liệu sản xuất, từng bước đáp ứng nhu cầu trong nước, Cục Hóa chất, Bộ Công thương yêu cầu các doanh nghiệp hóa chất cần đẩy mạnh sản xuất hóa chất nội địa, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm sử dụng trong nước; đối với nhóm sản phẩm phân bón, sẽ tập trung vốn đầu tư các nhà máy sản xuất phân đạm từ khí thiên nhiên, than, sản xuất phân bón NPK, ĐAP theo công nghệ tiên tiến; đối với nhóm doanh nghiệp kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật cần tập trung sản xuất các sản phẩm ít gây ô nhiễm môi trường, chủ động cung cấp nguyên liệu phục vụ ngành công nghiệp hóa chất trong nước, từng bước giảm phụ thuộc nguồn nguyên liệu nhập khẩu.

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã xây dựng các kịch bản ứng phó với khó khăn thị trường trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Theo đó, Tổng Công ty đã cơ cấu lại các nguồn lực, tiết giảm chi phí, chủ động đẩy mạnh phát triển thị trường, thúc đẩy các loại hàng hóa, dịch vụ sang các thị trường khác như Châu Âu, các nước Đông Nam Á. Theo đánh giá của Tổng Công ty, sản lượng vận tải biển cũng như hành hóa đến từ Trung Quốc và Đài Loan tới các cảng biển của VIMC chiếm 30% lĩnh vực dịch vụ hàng hải; các tuyến khai thác đi – đến Trung Quốc và thị trường vận tải biển khu vực và thế giới bị ảnh hưởng nặng nề; nguồn hàng khan hiếm; gia tăng ngày tàu chờ tại bến; chi phí tăng vọt do tàu chạy không tải hoặc ít tải,...

II. CHỈ ĐẠO CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC BỘ, NGÀNH

1. Nghị quyết 20/NQ-CP ngày 28/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19

Bộ Y tế áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 và chỉ cho phép xuất khẩu với mục đích viện trợ, hỗ trợ quốc tế do Chính phủ Việt Nam thực hiện (tối đa 25% sản lượng cho xuất khẩu, 75% sản lượng dành cho công tác phòng, chống dịch bệnh trong nước).

Không áp dụng quy định trên đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và doanh nghiệp gia công khẩu trang y tế cho thương nhân nước ngoài đã ký hợp đồng gia công trước ngày 01/3/2020.

Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính ban hành hồ sơ, trình tự và thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 và hướng dẫn về tiêu chuẩn khẩu trang y tế.

Chính phủ giao Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) phối hợp giám sát việc xuất khẩu khẩu trang y tế.

Các cơ sở sản xuất có trách nhiệm báo cáo về năng lực sản xuất theo yêu cầu của Bộ Y tế.

2. Ngày 28/2, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điện đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Wha

Phó Thủ tướng đã trao đổi về việc Chính phủ Việt Nam quyết định tạm dừng thực hiện miễn thị thực đơn phương đối với công dân Hàn Quốc bắt đầu từ 00h00' ngày 29/02/2020 như đã được thông báo trước đó cho phía Hàn Quốc nhằm tăng cường khả năng kiểm soát đối với sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. Theo đó, công dân Hàn Quốc mang hộ chiếu phổ thông vẫn được nhập cảnh Việt Nam sau khi có thị thực phù hợp.

Phó Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong công tác phòng chống dịch nói chung và hỗ trợ công dân, doanh nghiệp làm ăn, sinh sống tại mỗi nước nói riêng, mong muốn hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai bên vẫn được duy trì bình thường.

Ngoại trưởng Hàn Quốc thông báo các nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc nhằm đối phó với dịch bệnh Covid-19; khẳng định Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục nỗ lực để khoanh vùng dịch bệnh; nhấn mạnh sẽ hỗ trợ y tế miễn phí theo tiêu chuẩn của WHO đối với công dân Việt Nam tại Hàn Quốc.

3. Bộ Công an xin ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh vì phòng, chống dịch bệnh.

Dự thảo Thông tư gồm 03 chương, 15 điều, 07 biểu mẫu khai báo kèm theo; riêng chương II được chia thành 3 mục quy định cụ thể đối với từng trường hợp tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh, gia hạn - bổ sung - sửa đổi - hủy bỏ - giải tỏa các quyết định tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh.

Trong đó, với trường hợp chưa cho người nước ngoài nhập cảnh vì lý do phòng, chống dịch bệnh quy định tại khoản 7 Điều 21 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Y tế, là cơ quan có thẩm quyền quyết định chưa cho nhập cảnh đối với trường hợp này, sẽ gửi văn bản theo mẫu M01 tới Cục Quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra thông tin nhập xuất cảnh. Trường hợp đã nhập cảnh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh thông báo cho Bộ trưởng Bộ Y tế theo mẫu M02. Trường hợp chưa nhập cảnh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh cập nhật đầy đủ thông tin vào chương trình quản lý, thông báo các cơ quan, đơn vị để ngăn chặn.

III. KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM PHÒNG CHỐNG DỊCH

Câu hỏi 1. Nước súc miệng có thể bảo vệ bạn khỏi bị nhiễm Covid -19?

Không có bằng chứng cho thấy sử dụng nước súc miệng sẽ bảo vệ bạn khỏi bị nhiễm vi rút Covid - 19 mới. Một số sản phẩm nước súc miệng có thể loại bỏ một số vi khuẩn nhất định trong nước bọt trong miệng trong vòng vài phút. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nước súc miệng có thể bảo vệ bạn khỏi Covid -19.

Câu hỏi 2. Ăn tỏi có thể giúp ngăn ngừa nhiễm Covid - 19 hay không?

Tỏi là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe và có thể có một số đặc tính kháng khuẩn. Tuy nhiên, không có bằng chứng trong đợt bùng phát dịch này cho thấy ăn tỏi có thể bảo vệ mọi người khỏi Covid - 19.